

เสียงราษฎร์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 305 ปีภษหลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 ราคา 10 บาท



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล.จัดพิธีมอบทุนกว่าแปดแสนตามแนวทาง “นศ.ที่เรียนได้ ต้องได้เรียน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2549 หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 8 ปี จำนวน 66 ทุน ในวงเงิน 829,000 บาท ณ หอประชุมสมเด็จย่า

อธิการบดี มฟล. กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า มฟล. มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการแม้ว่าจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน โดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีผลการเรียนที่ดีมาก ขอให้มีความขยันตั้งใจและมีความจำเป็นจริง ๆ มหาวิทยาลัยก็พร้อมจะจัดหาทุนให้ ดังนั้นนักศึกษาที่ได้รับทุนก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้สมกับที่ได้รับทุน ซึ่งทุนที่นำมาให้นักศึกษานั้นก็ได้รับมาจากผู้มีจิตศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ที่ให้ทุนมานั้นก็หวังให้เราจ่ายเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือส่งเสริมด้านการเรียน ซึ่งก็จะบรรเทาความต้องการของนักศึกษาในเบื้องต้นได้

“ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนให้มาก เพราะว่าเป็นความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และของมหาวิทยาลัย นักศึกษาในวันนี้จะเป็นผู้นำสันติสุขมาให้บ้านเมืองในวันข้างหน้า เงินเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต อะไรก็ตามที่เราทำคิดกันที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือตัวเอง และคนที่ภูมิใจมากที่สุดคือ พ่อแม่และผู้ปกครองของนักศึกษา และมฟล.จะยึดถือปฏิบัติต่อไปว่าคนยากจนที่เรียนได้ ต้องเรียนได้”

เทศบาลเชียงรายได้ใจ มฟล. ทำสำรวจความพึงพอใจประชาชน

รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทน มฟล.ในการลงนามบันทึกข้อตกลงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจฯ โดยมีนายกเทศบาลและผู้แทนนายกเทศบาลในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมลงนามจำนวน 24 เทศบาล

รศ.ดร.เทอด กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายได้ที่มีมติให้ มฟล.เป็นผู้ทำสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ เพราะงานบริการเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องมีการบริการจากใจจริง และข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านจะได้รับทราบข้อมูลของประชาชนอย่างแท้จริงและท่านสามารถที่จะนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้เทศบาลของท่านเป็นหน่วยงานในดวงใจของประชาชน

ด้าน รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ดำเนินโครงการนี้กล่าวว่า โครงการนี้จะมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้รับบริการ โดยผู้สัมภาษณ์จากผู้แทนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละ 3-4 คนสำหรับกลุ่มเป้าหมายเรากำหนดไว้ที่ 5 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น 2. กลุ่มอาชีพลูกจ้างเอกชน พนักงานบริษัทต่างๆ 3. กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป 4. กลุ่มเกษตรกร 5. กลุ่มเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า.

มฟล.มุ่งมั่นพัฒนาครู 5 สาขาระดับมัธยมศึกษา จับมือสมาคมครูต่างๆ ร่วมผนึกกำลัง

รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการดำเนินโครงการ University networking ในด้านการรับผิดชอบเผยแพร่ความรู้ให้การศึกษาและการทำประโยชน์แก่สังคม โดยการอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับครู 5 กลุ่มสาระวิชาครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จำนวน 28 คน , กลุ่มสาระวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 27 คน , กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา จำนวน 12

คน, กลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี และพลศึกษา จำนวน 20 คน จาก 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม ติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนหน้านี้

โอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้คุณภาพของครู 5 กลุ่มสาระวิชาเป็นอย่างดีจากสมาคมศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา สหพันธ์ครูมัธยมศึกษาและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งการบูรณาการและการมีส่วนร่วมให้เกิดองค์ความรู้ พัฒนาการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

ด้านนายสุบรรณ ทันคร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินยา โรงเรียนเครือข่าย โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพครูจาก 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดโครงการนี้ขึ้น ครูเป็นประจำ และต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ วิทยาการช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ เพราะครูชุดนี้ ถือได้ว่า มีโอกาสดีที่ช่วยลดข้อจำกัดให้โอกาสดี และเวลาที่มีค่าหลุดลอยไป.

มฟล.ร่วมตลาดหลักทรัพย์อบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จินตกานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม Critical Thinking Skill For Teacher 10 อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) การโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จาก 11 โรงเรียน เข้าร่วมจำนวน 66 คน

รศ.น.วิวัฒน์ กล่าวว่า ผลสืบเนื่องมาจากการสนับสนุนเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3,500,000 บาท จังหวัดเชียงรายได้มีครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่ในยุค IT ข่าวสารมาเร็วมาก และถ้าเราคิดตามข่าวสารที่รับมาโดยไม่ได้มีคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะไม่ค่อยดี สามารถในด้านคิดวิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับมาก่อนตัดสินใจหวังว่าการอบรมในวันนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โรงเรียนและครูที่เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปนักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ ด้วย

ด้านคุณจิราพร อุสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงการร่วมกับวันนี้ที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยการส่งเสริมการศึกษากับเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งการอบรมนี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนทางการเงิน เพื่อช่วยในการใช้ดุลพินิจในชีวิตประจำวัน.

ข่าวยาวพิเศษ

ฉบับที่ 305 ปักษ์หลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549 ราคา 10 บาท

ข่าว

ตามแนวทาง "นศ.ที่เรียนได้ ต้องได้เรียน"

ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 8 ปี หอประชุมสมเด็จย่า

แก่นักศึกษาว่า มฟล. มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการที่จะช่วย มหาวิทยาลัยที่ต้องการแม้ว่าจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เรียนที่ดีมาก ขอให้มีความขยันตั้งใจและมีความจำเป็นจริงๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้สมกับที่ได้รับทุน กลุ่มผู้จิตศรัทธาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ที่ให้ทุนมานั้นก็หวังให้ รมด้านการเรียน ซึ่งก็จะบรรเทาความต้องการของนักศึกษา

มาก เพราะฉะนั้นนักศึกษาเป็นความหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้สนับสนุนดีสุดมาให้บ้านเมืองในวันข้างหน้า เงินเป็นเพียง ไรก็ตามที่เราทำดีคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือตัวเอง ผู้ปกครองของนักศึกษา และมฟล. จะยึดถือปฏิบัติต่อไปว่าคน

มฟล. ทำสำรวจความพอใจประชาชน

ตลอดปี 2549 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ การจ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจฯ โดยมี จังหวัดเชียงรายร่วมลงนามจำนวน 24 เทศบาล

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงรายที่มีมติให้ รับบริการ ตามตัวชี้วัดในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ งานต่างๆ จำเป็นต้องมีการบริการจากใจจริง และข้อมูลใน เทศบาลเป็นอย่างดี เพราะท่านจะได้รับทราบข้อมูลของ จะนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้เทศบาลของท่านเป็นหน่วย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ดำเนินโครงการนี้กล่าวว่า วม โดยการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามและเชิงคุณภาพ ซึ่ง อร์ โดยสุ่มสัมภาษณ์จากผู้แทนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละ 3- 5 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และ พนักงานบริษัทต่างๆ 3. กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป 4. กลุ่ม บการ ร้านค้า.

วิชา จับมือสมาคมครูต่างๆ ร่วมผนึกกำลัง

เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ร์ University networking ในด้านการรับผิดชอบเผยแพร่ ณ์แก่สังคม โดยการอบรมโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับ วิชาครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จำนวน 28 ธรรม จำนวน 27 คน , กลุ่มสาระวิชาศิลปศึกษา จำนวน 12

คน, กลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 30 คน และกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา จำนวน 20 คน จาก 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากที่มาวิทยาลัยได้ดำเนินการ การอบรม ติดตามและประเมินผลกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมาแล้ว ก่อนหน้านี้

โอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับความรู้ พัฒนา คุณภาพของครู 5 กลุ่มสาระวิชาเป็นอย่างดีจากสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สมาคมครู สังคมศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันตนาการแห่งประเทศไทย ศูนย์ สร้างสรรค์ครูมืออาชีพและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งการอบรมครู 5 กลุ่มสาระวิชาครั้งนี้ จะเน้น การบูรณาการและการมีส่วนร่วมให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อครูจะนำความรู้หรือเทคนิคที่ได้รับไป พัฒนาการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและพัฒนาโรงเรียน ต่อไป

ด้านนายสุบรรณ ทันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนซันวิทยาคม ในฐานะประธานกลุ่มผู้อำ นวยการโรงเรียนเครือข่าย โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนใน ฐานะตัวแทนผู้บริหารจาก 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดโครงการนี้ขึ้น ครูจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำ และต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ วิทยาการช่วยในการฝึกฝนทักษะ ดังนั้นตนอยากให้ครูเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็กิจกรรมเสริมพิเศษหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่อยากให้ ครูขาดการอบรม เพราะครูชุดนี้ ถือได้ว่า มีโอกาสดีกว่าโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ อย่า ปล่อยให้โอกาสดีๆ และเวลาที่มียาค่าหลดล่อยไป.

มฟล.ร่วมตลาดหลักทรัพย์อบรมพัฒนาครูด้านคิดวิเคราะห์

รองศาสตราจารย์วิวรรธม จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดการอบรม Critical Thinking Skill For Youth รุ่นที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค. ณ อาคาร 10 อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ การโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จาก 11 โรงเรียนนำร่องโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับ การศึกษา เข้าร่วมจำนวน 66 คน

รศ.นวิวรรธม กล่าวว่า ผลสืบเนื่องมาจากการจัดโครงการนำร่องพัฒนาครูฯ ซึ่งได้รับการ สนับสนุนเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 3,500,000 บาท เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายมีครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แต่ในยุค IT ข่าวสารมาเร็ววาก และถ้าเราคิดหรือรับข่าวสารแบบเดิมๆ คือฟัง และเข้าใจ ตามข่าวสารที่รับมาโดยไม่ได้มีคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะไม่ต้อต่างจากการนินทา เพราะฉะนั้นหากเรามีความ สามารถในด้านคิดวิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับมาก่อนตัดสินใจใดๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเอง หวังว่าการอบรมในวันนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์จะสามารถช่วยให้ผู้บริหาร วิทยาลัยและครูที่เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการบริหารโรงเรียน รวมทั้งการสอนให้ นักเรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ ด้วย

ด้านคุณจิราพร กุสุวรรธม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีโครงการร่วมกับมฟล. ในระหว่างเวลา 2 ปี ซึ่งการอบรมใน วันนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับมฟล.เช่นกัน เราได้สังเกตเห็นความ สำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการเงินให้ กับเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยผ่านทางครู-อาจารย์ ผู้ที่จะสามารถ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งการอบรมนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนมีทักษะชีวิต ด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อช่วยในการใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจทางการเงินใน ชีวิตประจำวัน.